



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศ
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๘๕๖
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลไทยเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- นางมณีแสง องอาจ
๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๕๗๐
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าดัว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- นางพยอม โปธิแสน
๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้คลอด) ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๓๙๖
งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- นางพัชนี ศรีมันตะ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นุชยุทธนา สุริยะ)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๓ - ๔
ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอส่งประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร